



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๐๕

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนส่ง เพื่อนำไปบำบัดและกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ข้อเสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นแนวทางด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัด ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ผู้ประสานงาน นางสาวชลธิชา ทัดชัย โทร. ๐๘ ๒๑๘๐ ๑๖๘๘



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๐๕

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนส่ง เพื่อนำไปบำบัดและกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ข้อเสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นแนวทางด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัด ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ผู้ประสานงาน นางสาวชลธิชา หัตถชัย โทร. ๐๘ ๖๑๘๐ ๑๖๘๘



เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 จังหวัด...
 เลขที่รับ 6079
 วัน/เดือน/ปี ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
 เวลา 14.12 ก.พ.อ.
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๓๐๗๓

๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๔/๘๘๖๙ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างกลไกความร่วมมือให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนส่ง เพื่อนำไปบำบัดและกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ข้อเสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นแนวทางด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัด ขอให้จังหวัดพิจารณาข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประกอบการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดและมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย